

แวลูฯ ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม โครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 9 (พ.ศ. 2558)



บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 9 (พ.ศ. 2558) ได้แก่ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม



โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นที่ 3 ไร่เศษ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 หลัง ปัจจุบันมีบุคลากรโรงเรียนที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 14 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน และมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2557-2558 รวมทั้งสิ้น 331 คน

พื้นที่ที่บริษัทฯ จะเข้าไปปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดโลกนิทานของหนูในครั้งนี้ คือบริเวณชั้นล่างของอาคารสีม่วงอมชมพู ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่สุด โดยจะเริ่มดำเนินการออกแบบและปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เพื่อพร้อมเปิดให้นักเรียนใช้บริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558-2559 ต่อไป

ท่านสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโครงการโลกนิทานของหนูอย่างต่อเนื่องได้ที่ <https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS> และโปรดร่วมกด Like เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญแก่พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ด้วยนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด โทร. 0-2661-6666 ต่อ 1999, 1131 หรืออีเมล pr@value.co.th

เกี่ยวกับโครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทเดอะแวลลูชิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์ ประเทศสิงคโปร์) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน, มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งของผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมทั้งมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเดอะแวลลูชิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องสมุดนิทาน ประกอบด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ 3-6 ปี, 7-9 ปี, 10-12 ปี และนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ อีกส่วนคือห้องสมุดวิชาการ ประกอบด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักการออกแบบตกแต่งตามเกณฑ์ห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS> หรือที่ www.value.co.th